

## "...๙ ความเชื่อเรื่องนาฬิกา..."

นำเสนอเมื่อ : 10 พ.ค. 2552

**นาฬิกา** นอกจากเป็นเครื่องบ่งบอกเวลาแล้ว นาฬิกายังจัดได้ว่าเป็น วัตถุมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภมากมาย อีกเช่นกัน บางทีนาฬิกาเป็นลักษณะของ ความก้าว หนา ความเจริญรุ่งเรือง ของพลังความสามารถหมุนเวียนไปได้อย่างทั่วถึง เสียงของนาฬิกาจึงเป็นพลัง แห่งความตื่นตัว ภาวะฉับกระฉ่องอยู่เสมอ โดยเฉพาะนาฬิกาโบราณ นายสรรเสริญ เลห์จันทรวงษ์ หรือที่รู้จักกันในนาม "ช่างอ้น" ผู้สืบทอด

การซ่อมนาฬิกาโบราณจาก "ช่างเซ็ง วัดคฤหบดี" บอกว่า ความเชื่อเรื่องนาฬิกาเริ่มตั้งแต่การจัดตำแหน่งของนาฬิกาในบ้านที่มีความ สำคัญมาก ไม่ควรวางตำแหน่งของนาฬิกาที่ฝาผนังด้านขวาของบ้าน ไม่ควรแขวน นาฬิกา หรือเมื่อเปิดประตู เขาบ้านต้องไม่เห็นนาฬิกาเผชิญหน้ากับเรา พอดี บางทีว่า นาฬิกาตรงกับประตูบ้านเป็นสัญลักษณ์ ของ การหมดอายุขัย

ปัจจุบันยังมีคนที่เชื่อถือในความเชื่อสัญลักษณ์สิริมงคลที่แฝงอยู่ในนาฬิกา นาฬิกาที่ดีต้องไม่หยุด เดินที่เรียกว่า นาฬิกาตาย เมื่อนาฬิกาเดินจึงเป็นความหมายแห่งพลัง ความก้าวหน้า บางทีว่า พลังที่ดีต้องมีการหมุนเวียนหยิน-หยาง พลังในทางมือและทางสว่าง นาฬิกาหน้าจะเป็นสัญลักษณ์ ตรงนี้ได้ดี เมื่อสองพลังนี้สมดุลกันโบราณว่า จะนำ โชคลาภมาให้

จากประสบการณ์การเป็นช่างซ่อมนาฬิกาโบราณ ช่างอ้นได้รวบรวม ๙ ความเชื่อเกี่ยวกับนาฬิกา พร้อมกับ อธิบายให้ฟังว่า

❌ **๑. นาฬิกาที่เดินนานที่สุด** บางคนเชื่อว่านาฬิกาที่เดินนานที่สุดเป็น สัญลักษณ์แห่งอายุยืน ความปลอดภัย สบายใจ ความเข้มแข็ง พลังแห่งความกระตือรือร้น ไม่เฉื่อยชา นาฬิกาประเภทที่เดินยาวนานที่สุดก็คือ นาฬิกาสร้อยวัน ตั้งโต๊ะที่มีกรอบแก้ว โดยไขลานเพียง ครั้งเดียว

แต่ยังมีนาฬิกาที่เดินนานที่สุด ที่นักสะสมนาฬิกามักบอกว่า เดินกันชั่วชีวิต คือ นาฬิกา Almos เป็นนาฬิกาที่ เดินด้วยความกดอากาศหรืออุณหภูมิจัดโดยไซหลักการในทุกๆ ๔ นาที อุณหภูมิของอากาศจะเปลี่ยนขึ้นลงตลอดเวลา

❌ **๒. เสียงดีของนาฬิกา** เป็นสัญลักษณ์แห่ง เกียรติยศ ชื่อเสียงเกรียงไกร สร้างพลังที่ดีให้แก่บ้าน เกิดความสำราญ บานใจ ทั้งยังดึงดูดพลังที่ดีเขามา ทำให้เกิดความร่มเย็น เป็นสุข และมีโชคลาภ ที่ค่อนข้างเจ็บปวดไรเสียงกระดิ่งใส ไรเสียงเพลง ถือว่าไม่ดีนัก คนในบ้านจะอัปโชค ในขณะที่บางคน เชื่อว่านาฬิกาไม่ดีเป็นสัญลักษณ์แห่ง ความเหนื่อย ไม่มีเวลาพักผ่อน มีแต่ ความเร่งร้อนแห่งการ รอคอย

✘ ๓.หน้าปิด นาฬิกาก็เหมือนคน ความสง่างามก็อยู่ที่หน้า บ่งบอกถึง ความมั่นคง หรือ หนักแน่น ความสมบูรณ์ เหมือนกับเด็กทารกที่อ้วนจ้ำม่ำ ดูแล้วเป็นมงคลในด้านโชคลาภ อุดมสมบูรณ์ ความรุ่งเรือง

บางคนเชื่อว่า หน้าที่ดีคือ หน้ากระเบื้อง เพราะกระเบื้องจะมีความเงางามสดใส ไม่หมัวหมองง่ายเหมือนหน้าประเภทอื่น ดูแล้วสบาย สีสันสดใส สวยงาม ให้เกิดความสุข โชคดี และความคงทนกว่าหน้าประเภทอื่น แต่ถาแตก ก็เลิกกัน

✘ ๔.สีมงคลประจำวันเกิด หลายคนเชื่อว่า สีประจำวันเกิดน่าจะเป็นสีที่ส่งผลต่อความเจริญ ประจำราศีเกิดของคนนั้น หน้าปิดของนาฬิกาที่มีสีต่างๆ นักสะสมเชื่อว่า นาฬิกาจะเลือก ตามสีประจำวันเกิด เช่น สีเหลืองประจำวันจันทร์ วันอังคารสีชมพู วันพุธสีเขียว

แต่ยังมีพิเศษอีกอย่างคือ หน้าครีม เหลืองอ่อน ระหว่างเลขที่หน้าปิดจะมีรูปสัญลักษณ์สีแดงคล้าย ชิว หรือ ตราลูกเสือ ตรงนี้นักสะสมเรียกว่าหน้ามี ชิว ซึ่งหมายถึง เทพแห่ง โชคลาภ หนึ่งในสาม คือ ฮก ลก ชิว เชื่อว่าบันดาล โชคและความสุขให้ครอบครัว สุขภาพแข็งแรง

✘ ๕.ม้าและนกอินทรี บางคนเรียกว่าหัวโขนบนนาฬิกาที่อยู่ด้านบนสุดของนาฬิกา มีความเชื่อว่า ม้าเป็นสัญลักษณ์แห่ง ความโชคดี สำเร็จ แต่ต้องเป็น มาสีทอง สีเงิน และ สี น้ำตาล บันดาลชัยชนะ สวรรค์ดำไม่เหมาะ นกอินทรี เป็นสัญลักษณ์แห่ง ความสง่างาม วาสนาสูง

การเริ่มต้นที่ดีของความ รุ่งเรือง นกที่มีท่วงท่าที่กำลังจะบินเข้าบ้าน หมายถึง โชคลาภเข้ามาสู่ บ้านเรือน ถ้าเป็นรูปอื่น เช่น สิงโต จะให้มงคลด้านความเข้มแข็ง เป็นผู้นำ การนับถือจากคนรอบข้าง

✘ ๖.กระจกเงาใน หมายถึง กระจกที่นำไปเงาในลบเหลี่ยม หักเหแสงแวววาวเหมือนเพชร เหมือนคริสตัลมีความ เชื่อว่า เป็นพลังของแสงสะท้อนกับแกวแกวกระจายพลัง ที่ดีไปรอบๆ ขจัดพลังลบให้ออกไปจากบ้าน จะประสบความสำเร็จ เรื่อง เฟื่องฟู ฐานะการเงินมั่นคง ความสำเร็จ อย่างสูง แต่ต้องเช็คทำความสะอาดกระจกให้เงางามอยู่เสมอ

✘ ๗.พระจันทร์ยิ้ม เชื่อว่า พระอาทิตย์-พระจันทร์ เป็นตัวแทนแห่งพลัง หยิน-หยาง หมุนเวียนสลับ เปลี่ยนกัน ถือว่าเป็น มงคลนัก เต็มไปด้วยพลัง แห่งความกระตือรือร้น ไม่เฉื่อย ชา พระจันทร์เป็น สัญลักษณ์แห่ง ความ รมเย็นจิตใจที่อ่อนโยน และจะนำเรื่องความรักความเมตตาไปสู่ท่านด้วย ถึงว่า ทำไมนาฬิกาพระจันทร์ยิ้มถึงแพงและหายาก ก็เพราะ เป็นแบบ นี้เอง

✘ ๘.นาฬิกาโป๊ยกั๊ก หมายถึง นาฬิกา แปดเหลี่ยม มีลักษณะเหมือน ยันต์แปดทิศ ของคนจีนที่ใช่เป็น สัญลักษณ์สำหรับ แก้อาถรรพณ์ต่างๆ เช่น ทางสามแพร่ง ถนนพวงเขาบาน จึงใช้ลักษณะแปดเหลี่ยม แกไข สวงจุกที่เสีย นาฬิกาแปดเหลี่ยมคน

สมัยก่อนจึงเชื่อว่า เหมือนยันต์ แปดทิศ แต่มีพลังหยิน-หยาง แฝงอยู่ในตัวสมบูรณ์ และเสียงดีตามความเชื่อที่กล่าวมาแล้ว จะสังเกตเห็นคนจีนสมัยก่อนนิยม นาฬิกาแปด เหลี่ยมกันมาก นอกจากนาฬิกาแปดเหลี่ยมแล้ว คนจีนเชื่อว่านาฬิการูปทรงกลม คล้ายเหรียญสตางค์จะนำลาภผลมาให้

✘ ๙.คำอวยพรอันเป็นมงคล สมัยก่อนเมื่อมีการเปิดกิจการร้านค้า ส่วนใหญ่จะนำนาฬิกาตั้งพื้น

(ซิกโซ) เป็นของขวัญที่ ระลึกวันเปิดร้านใหม่

และกระจกด้านหน้าที่มีข้อความ เขียนคำอวยพรเป็นภาษาจีน ซึ่งล้วนแต่เป็นคำมงคลเกี่ยวกับโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง รวยละเกาสิบของนาฬิกาประเภทนี้จะมีคำอวยพรทั้งนั้น นักสะสมบางคนชอบเก็บ สะสมคำอวยพรไว้ ซึ่งเป็นความหมายที่ดี

นาฬิกาเซี่ยงไฮ้ของจีน จะมีกระจกเขียนลายสี หรือคำอวยพรตัวโตๆ สวยงามแปลกตาไปอีกแบบหนึ่ง นาฬิกาเซี่ยงไฮ้ จีนบางเรือนก็เขียนเป็นลาย ราศีประจำวันเกิด ที่เคยพบ เห็นมี ปิวัว ปีเสื่อ ปีมังกร ปีงูเล็ก ปีลิง แต่หายากมาก นาฬิกาประเภท นี้กำลังตามเก็บรูปมาให้ท่านดูในโอกาสต่อไป น่าจะเป็นลักษณะมงคลที่ดีอีกแบบหนึ่ง

"๙ ลักษณะนาฬิกาที่เป็นมงคลตามตัวอย่างที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงความเชื่อในบางส่วนหนึ่ง ซึ่งจริงๆ แล้วยังคงมีมากกว่านี้ ที่หลายท่านมองเห็นในสิ่งที่ดีที่เป็นมงคลของนาฬิกา ในท้ายสุดของปีเรื่องของสิริมงคลน่าจะเป็นเรื่องที่น่าพูดถึงกับทุกท่าน มากที่สุด" ซางอัน กล่าวทิ้งท้าย

[http://horoscope.thaiza.com/%๙%20ความเชื่อเรื่องนาฬิกา\\_1212\\_108625\\_1212\\_.html](http://horoscope.thaiza.com/%๙%20ความเชื่อเรื่องนาฬิกา_1212_108625_1212_.html)